



“งานหนักไม่เคยฆ่าคน”

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รวมใจรายสัปดาห์

ผู้อำนวยการกองห้องสมุด



โทรศัพท์ 0 5387 3046 - 7

ฉบับที่ 65/2549

ปฏิทินกิจกรรมรอบสัปดาห์

วันที่ 18 - 24 กันยายน 2549

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2549	เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานจัดการประชุมคณะกรรมการจัดงาน “วันวิภาค บุญศรี วั่งชัย” อดีตอธิการบดีคนแรกของแม่โจ้ ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2549	เวลา 09.00 - 16.00 น.	เทศบาลตำบลหนองดองพัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ฝึกอบรม “การผลิตลำไยทางเลือกใหม่สำหรับเกษตรกร” โดยมี ผศ.พาวิน มะโนชัย นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านลำไย มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นวิทยากร ณ หน่วยบริการให้คำปรึกษาและจัดการสวนลำไย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันอังคารที่ 19 และ 23 กันยายน 2549	เวลา 09.00 - 16.00 น.	นางกมลวรรณ เปรมเกษม ผู้อำนวยการกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำคณะบุคลากรกองแผนงานจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกองแผนงาน (SARs)” ณ คอยหมอกดอกไม้รีสอร์ท อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
วันที่ 20 - 22 กันยายน 2549	(รวม 3 วัน)	รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำคณะผู้บริหารทุกคณะ/สำนักร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “รับทราบและทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้” ณ โรงแรมอิมพีเรียลโกลเด้นไทรแองเกิ้ลรีสอร์ท อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
วันที่ 22 - 24 กันยายน 2549	เวลา 09.00 - 16.00 น.	รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม “อาสาจราจร รุ่นที่ 1” ณ ห้องประชุมกุสุมาลย์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2549	เวลา 09.00 - 13.30 น.	มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัด “การเลือกตั้งกรรมการสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแม่โจ้” ของสำนักงานอธิการบดี ณ บริเวณเลือกตั้งชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี



รายละเอียดกิจกรรม

การประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันวิภาต บุญศรี วั่งซ้าย

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2549 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานจัดการประชุมคณะกรรมการจัดงาน “วันวิภาต บุญศรี วั่งซ้าย อดีตอธิการบดีคนแรกของแม่โจ้” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 30 ตุลาคม 2549 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตและรำลึกถึงเกียรติประวัติความงดงามในการสร้างตำนานแม่โจ้ และสโลแกนอมตะ “งานหนักไม่เคยฆ่าคน”

งานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับตำรวจจังหวัดเชียงใหม่

จัดอบรม “อาสาจราจร รุ่นที่ 1”

ในระหว่างวันที่ 22 - 24 กันยายน 2549 รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม “อาสาจราจร รุ่นที่ 1” ณ ห้องประชุมกุสุมาลย์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

นายวิทยา เจริญอรุณวัฒนา หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่าโครงการนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับความร่วมมือจากตำรวจจังหวัดเชียงใหม่ สถานีตำรวจภูธรอำเภอสันทราย จัดโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้แก่ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 และ 2 เจ้าหน้าที่งานรักษาความปลอดภัยขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และผู้ที่สนใจจากหน่วยงานภายนอก เกิดจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อการใช้รถใช้ถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรักษาความปลอดภัย กองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทรศัพท์ 0 5387 3005

เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา เข้าร่วมอบรม

“การผลิตลำไยทางเลือกใหม่สำหรับเกษตรกร”

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2549 เวลา 09.00 – 16.00 น. คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับ เกษตรกรจากเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 80 คน นำโดย นายประดิษฐ์ วนีสอน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “การผลิตลำไยทางเลือกใหม่สำหรับเกษตรกร” โดยมี ผศ.พาวิณ มะโนชัย นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านลำไย มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลำไยให้สอดคล้องกับสภาพการตลาดในปัจจุบัน รวมถึงการปรับปรุง ดูแลรักษาลำไยสำหรับการผลิตเชิงพาณิชย์ และนำชมแปลงสาธิตการปลูกลำไยนอกฤดูคุณภาพดี หน่วยงานหรือกลุ่มเกษตรกรที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเข้าศึกษาดูงานได้ที่ หน่วยบริการให้คำปรึกษาและจัดการสวนลำไย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทรศัพท์ 0 5387 3390

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ร่วมสัมมนา“ทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้”

วันอังคารที่ 19 และวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2549 นางกมลวรรณ เปรมเกษม ผู้อำนวยการกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำคณะบุคลากรกองแผนงานจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกองแผนงาน (SARs)” ณ คอยหมอกดอกไม้รีสอร์ท อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เพื่อวางแผนและทบทวนการปฏิบัติงานของกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยในวันที่ 20 – 22 กันยายน 2549 คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “รับทราบและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้” ณ โรงแรมอิมพีเรียลโกลเด้น ไทโรแองเกิ้ล รีสอร์ท อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

นางกมลวรรณ เปรมเกษม ผู้อำนวยการกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนาในครั้งนี้ว่า “เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีความสมบูรณ์สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งประกอบด้วย คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแม่โจ้จากทุกคณะ/สำนัก รวม 80 ท่านจะมาร่วมกันทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ” (ข้อมูล : คุณรุ่งทิวา เจริญทรัพย์)

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการ

“ความพร้อมของเชียงใหม่ต่อการเป็น HUB ของการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย”

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “ความพร้อมของเชียงใหม่ต่อการเป็น HUB ของการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย” ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2549 ณ ห้องประชุมโรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท จ.เชียงใหม่

รศ.ดร.วีระพล ทองมา รองคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า “เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวที่มีทั้งโบราณสถาน โบราณวัตถุ แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่น่าสนใจมากมาย รัฐบาลจึงมีนโยบายผลักดันให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวที่สามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน และขยายไปยังอนุภาคลุ่มน้ำโขงได้ทั้งหมด คณะพัฒนาการท่องเที่ยวจึงได้จัดให้มีการสัมมนาขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบายภาครัฐกับการเป็น HUB ของจังหวัดเชียงใหม่” ร่วมด้วย คุณณรงค์ ตานานวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายเรื่อง “ความพร้อมของภาคเอกชนกับการเป็น HUB ของจังหวัดเชียงใหม่” และการอภิปรายกลุ่มร่วมโดย ผู้อำนวยการท่องเที่ยวภาคเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้เกิดการปรับตัวรองรับการขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวอย่างมีพลวัต และนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ต่อไป”

ขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ โดยสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้โดยตรงที่ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทรศัพท์ 0 5387 3296

เลือกตั้งกรรมการสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแม่โจ้

เนื่องจากคณะกรรมการสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ครบวาระลงในปี 2549 มหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงประกาศรับสมัครเลือกตั้งตัวแทนจากคณะสำนักต่างๆ โดยในส่วนของสำนักงานอธิการบดีมีผู้สมัคร 7 คน (สามารถเลือกตั้งได้ 5 คน) จึงประกาศเชิญชวนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการสภาข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2549 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 13.30 น. ณ บริเวณเขตเลือกตั้งชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จัดอบรม “การเพาะเลี้ยงปลาทับทิม” ฟรี...

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2549 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดฝึกอบรมเรื่อง “การเพาะเลี้ยงปลาทับทิมโดยใช้สาหร่ายสไปรูลินาสด” ให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ จำนวน 40 คน โดยมีหัวข้อในการฝึกอบรมเกี่ยวกับ หลักการเลี้ยงปลาทับทิม การเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินาเพื่อเป็นอาหารปลาทับทิม และฝึกภาคปฏิบัติการทำอาหารปลาทับทิมโดยนักวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้มาร่วมให้ความรู้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม ท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ อาจารย์จنگกล พรหมยะ โทรศัพท์ 0 5387 3470 – 2 ต่อ 199

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้และชมรมกอล์ฟแม่โจ้

จัด “การแข่งขันกอล์ฟการกุศลแม่โจ้คัพ ครั้งที่ 10 ฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี”

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้และชมรมกอล์ฟแม่โจ้ จัด “การแข่งขันกอล์ฟการกุศลแม่โจ้คัพ ครั้งที่ 10 ฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี” ในวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2549 ณ สนามกอล์ฟกรีนวัลเลย์ จ.เชียงใหม่

การแข่งขันกอล์ฟการกุศลแม่โจ้คัพ ครั้งที่ 10 เป็นการแข่งขันแบบ shot gun start รอบเช้าเริ่มตั้งแต่วันที่ 07.00 น. รอบบ่ายเริ่มเวลา 13.00 น. ซึ่งด้วยรางวัลเกียรติยศ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ และด้วยรางวัลจากผู้ทรงเกียรติมากมาย พร้อมรางวัลพิเศษมูลค่ารวมกว่าหนึ่งล้านบาท อาทิเช่น โฮลอินวัน พาร์ 3 ทุกหลุมมีรางวัล ได้แก่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ สร้อยคอทองคำ

ค่าสมัครแข่งขันประเภททีมทั่วไป 5 คน ทีมละ 10,000 บาท ค่าสมัครประเภทบุคคลท่านละ 2,000 บาท (รวมค่าแคคคี่แล้ว) และหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันขอเชิญร่วมงานเลี้ยงพิธีมอบรางวัล ณ อาคารสโมสรสนามกอล์ฟกรีนวัลเลย์

ขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมสมัครแข่งขันได้ที่ อ.อดิศร กันทรส งานสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทรศัพท์ 0 5387 3015 และสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ โทรศัพท์ 0 5387 3953

มหาวิทยาลัยแม่โจ้เปิดรับโควตาบุตรข้าราชการและลูกจ้าง เข้าศึกษาต่อ ประจำปี 2550

คณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีมติพิจารณาการให้โควตาหลักสูตร 4 ปี 5 ปี และ 2 ปี แก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งต้องการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปี 2550 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยผู้สมัครหลักสูตร 2 ปี ต้องมีผลคะแนนเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 2.25 และหลักสูตร 4-5 ปี ต้องมีผลคะแนนเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 2.00

ผู้มีความประสงค์จะให้บุตรเข้ารับการศึกษาคิวตาดังกล่าว ติดต่อขอรายละเอียดและยื่นความจำนงได้ที่ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0 5387 3163 ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2549

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ประกาศ รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาชั้นปริญญาตรี (รับตรง)

หลักสูตรต่อเนื่อง หรือเทียบเข้าเรียน 2 ปี ประจำปีการศึกษา 2550

ด้วยในปีการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาชั้นปริญญาตรีใน**ระบบรับตรง** โดยรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือ ปวท. หรือ อวท. หรือ ปมก.(ประโยคครูมัธยมเกษตรกรรม) หรือวุฒิการศึกษาอื่นที่เทียบเท่าตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง หรือเทียบเข้าเรียน 2 ปี ดังต่อไปนี้

สาขาวิชาพืชไร่	จำนวน	30	คน
สาขาวิชาพืชสวนประดับ	จำนวน	25	คน
สาขาวิชาพืชผัก	จำนวน	25	คน
สาขาวิชาไม้ผล	จำนวน	25	คน
สาขาวิชาสัตวปีก	จำนวน	30	คน
สาขาวิชาโคนมและโคเนื้อ	จำนวน	30	คน
สาขาวิชาการผลิตสุกร	จำนวน	25	คน
สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์	จำนวน	25	คน
สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	จำนวน	90	คน
สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว (ภาคสมทบ)	จำนวน	30	คน

หมายเหตุ : สาขาวิชา การตลาด การจัดการทั่วไป การบัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (ภาคปกติ/สมทบ) และสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร (ภาคสมทบ เรียนวัน เสาร์-อาทิตย์) รับนักศึกษาโดยการ**สอบคัดเลือก** จะดำเนินการรับนักศึกษาประมาณเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2550 โปรดติดตามรายละเอียดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ <http://reg.mju.ac.th>

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดฯ จำนวน 2 หลัง ได้แก่ อาคารเรียนรวมทางวิทยาศาสตร์ พื้นที่ประมาณ 18,500 ตารางเมตร และอาคารปฏิบัติการเรียนรวมพื้นที่ประมาณ 4,288 ตารางเมตร ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบ

ราคาจ้างดังกล่าว มีผลงานการรับจ้างบริการทำความสะอาดอาคาร ที่ทำการสำนักงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 50 แห่ง กำหนดขึ้นของสอบราคาตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 กันยายน 2549

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่ งานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ 0 5387 3522

เรื่องกฎหมาย : เรื่อง(ต้อง)น่ารู้

โดย...รณภัทร ปิณฑวงค์
(หัวหน้างานวินัยและนิติการ)

ฉบับนี้มีคำถามมาจากท่านผู้สนใจเกี่ยวกับคดีปกครองว่า มีคดีใดบ้างที่ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในเรื่องใด

ตอบ. คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง พ.ศ. 2542 แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้คือ

1. คดีพิพาทเกี่ยวกับหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทำการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ คำสั่ง หรือการกระทำอื่นใดโดยไม่อำนาจ หรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่ หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการกระทำนั้น หรือโดยไม่สุจริต หรือมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือมีลักษณะเป็นการสร้างขั้นตอนโดยไม่จำเป็น หรือสร้างภาวะให้เกิดกับประชาชนเกินสมควร หรือเป็นการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ
2. คดีพิพาทที่เกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
3. คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด หรือความรับผิดชอบอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
4. คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
5. คดีที่มีกฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำ หรือละเว้นกระทำอย่างหนึ่งอย่างใด
6. คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครอง

ปฏิทินสรุปกิจกรรม “รู้แม่โจ้รายสัปดาห์” เสนอทุกวันจันทร์

ขอเชิญร่วมส่งข่าวและกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ได้ทราบที่

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทรศัพท์ 0 5387 3046 — 47